

Trường Tiểu học Giang Biên tham gia cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” năm 2024

Hưởng ứng công văn phát động cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCNLD quận Long Biên năm 2024 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên đã tích cực tham gia với cả hai nội dung dự thi ảnh tập thể và ảnh cá nhân.

Áo dài truyền thống thể hiện nét đẹp dịu dàng và đằm thắm của phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ nhà giáo nói riêng. Đặc biệt với sắc trắng tinh khôi, bộ trang phục càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, lịch lãm và thuần khiết như tâm hồn người phụ nữ Việt. Mỗi khi xuất hiện với tà áo dài trắng dịu dàng, mỗi người phụ nữ Việt thật tự hào và kiêu hãnh biết bao. Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong trang phục và gửi đến những thông điệp "Phụ nữ Việt Nam – Áo dài Việt Nam – Vẻ đẹp truyền thống và tự hào", công đoàn trường đã dự thi bức ảnh tập thể cá nhân trong trang phục áo dài trắng dịu dàng tinh khôi.

Trải qua thời gian bình chọn chia sẻ trên trang Fanpage của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, kết hợp với kết quả chấm của Ban tổ chức, thí sinh Vũ Hương Ly - SBD 097 đã vinh dự vượt qua 118 cá nhân đến từ các công đoàn cơ sở và lọt vào vòng Chung kết. Nhằm tạo điều kiện cho cô giáo Vũ Hương Ly có màn trình diễn tự tin, tỏa sáng tại đêm Chung kết, Công đoàn nhà trường đã chỉ đạo hiệu quả, tích cực trong công tác chuẩn bị như lựa chọn trang phục, tập luyện, phân công các công đoàn viên hỗ trợ đạo cụ cũng như động viên kịp thời.



Trong đêm Chung kết diễn ra tối ngày 27/4/2024 tại Cổng Đình làng Lệ Mật, cô giáo Vũ Hương Ly đã nỗ lực tự tin hoàn thành xuất sắc màn trình diễn của mình. Những bước đi uyển chuyển, mềm mại mà không kém phần kiêu sa, thần thái trong trang phục áo dài màu trắng tinh khôi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả đêm Chung kết.



Sau màn trình diễn tại đình Lệ Mật, Cô giáo Vũ Hương Ly – Công đoàn Trường Tiểu học Giang Biên đã đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi Duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCNLD quận Long Biên năm 2024. Xin chúc mừng công đoàn nhà trường và cô giáo Vũ Hương Ly!

